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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 

สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้มาประชุม 
นายปลิม  คล้ายปิ่น 
นายเกื้อ  แสงสิน 
นางดวงใจ  ทันนิเทศ 
นายสมบูรณ ์ อ่ำแจ้ง 
นายโพธิ์  แก้วมณี 
นายบุญเสริม  อ่ำแจ้ง 
นางสุธิมา  นุชศรี 
นายวันชัย  ยังเหล็ก 
นายวิฑูรย์  โกฏแสง 
นายสุเทพ  ทันนิเทศ 
นายพะเยาว์  เมฆไหว 
นายจันทร์แรม   สังจัน 
ผู้ขาดประชุม  
-  
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
นายสุริยา  อินจ่าย 
นายสมศักดิ์  มีปิ่น 
นายชัยโรจน์  กองราช 
ว่าที่ ร.ต.ขนิษฐา  เที่ยงอบ 
นายวินัย  วอนสร้อย  
นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ 
นางสาวอารม  คุ้มแสง 
นางสยุมพร ทาใจ 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
นายสุขุม  ไทยเก่ง 
นางพรฉวี  ไทยแท้ 
นางสาวสุพรรณี  ไวคง 
นางสาวอังคณา  คงรอด 
นายศรีไพร  เกิดมีมูล 
นายนิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
นางสาวจิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
นางสาวกิติยา  เศวตเวช 
 

 

 
ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
สท.หาดกรวด 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
ที่ปรึกษานายก 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผอ.กองกคลัง 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักวิชการคอมพิวเตอร์ 
นักทรัพยากรบุคคล 
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
 

 

 
ปลิม  คล้ายปิ่น 
เกื้อ  แสงสิน 
ดวงใจ  ทันนิเทศ 
สมบูรณ์  อ่ำแจ้ง 
โพธิ์  แก้วมณี 
บุญเสริม  อ่ำแจ้ง 
สุธิมา  นุชศรี 
วันชัย  ยังเหล็ก 
วิฑูรย์  โกฏแสง 
สุเทพ  ทันนิเทศ 
พะเยาว์  เมฆไหว 
จันทร์แรม   สังจัน 
 
 
 
 
สุริยา  อินจ่าย 
สมศักดิ์  มีปิ่น 
ชัยโรจน์  กองราช 
ขนิษฐา  เที่ยงอบ 
วินัย  วอนสร้อย  
พรรณพิไล  สาดคำ 
อารม  คุ้มแสง 
สยุมพร ทาใจ 
ธวัชชัย  โพธิ์ทอง 
สุขุม  ไทยเก่ง 
พรฉวี  ไทยแท้ 
สุพรรณี  ไวคง 
อังคณา  คงรอด 
ศรีไพร  เกิดมีมูล 
นิกร  จันทร์สวัสดิ์ 
จิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
กิติยา  เศวตเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  จุดเทียน – ธูป และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  - กล่าวต่อที่ประชุมสอบถามที่ประชุมสภาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ
   สมัยที่ 2   ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2564  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่
   แล้วหรือไม่  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 
   ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุม            
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
      
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

3.1 การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. เทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ 499,000 

บาท 
2 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 

34,000 บาท (สำนักปลัดและห้องกองคลัง) 
3 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

25,300 บาท (ห้องกองคลัง) 
4 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,600 

บาท (ห้องกองส่งเสริมการเกษตร) 
5 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อมไมโคโฟนแบบเลือกบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 6,200 บาท (สำนักปลัด) 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท    

(สำนักปลัด) 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 

136,000 บาท (ห้องสำนักปลัด , กองการศึกษา , กองเกษตร) 
8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 8,600 

บาท (ห้องสำนักปลัด และห้องกองเกษตร) 
9 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท          

(ห้องสำนักปลัด , ห้องกองเกษตร) 



10 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 
1 เครือ่ง งบประมาณ  7,500 บาท  (ห้องกองคลัง) 

11 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
8,900 บาท (ห้องกองคลัง) 

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุม รายการการกันเงินทั้งหมด 11 รายการซึ่งรายการทั้งหมดได้ขอสภาโอน
เงินงบประมาณเมื่อครั้งประชุมสภาเมื่อเดือนที่ผ่าน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ทัน ก็เลยขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย ท่านสมาชิกสภามีข้อสอบถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 

 
3.2   เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
ตั้งงบประมาณไว้  100,000 บาท  คงเหลือ  90,900 บาท ขอโอนลด  80,000 บาท 
 

โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถเก็บขยะ หลังเทศบาลตำบลหาดกรวด ขอตั้งรายการใหม่
งบประมาณ  80,000 บาท 

ประธานสภา โครงการปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถเก็บขยะ ด้านหลัง ไว้ด้านหน้าคงไม่สวยงามเท่าไร ท่าน
สมาชิกสภามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมได้ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 

 

โอนลด 
สำนักปลัด 
1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่ว หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม    ตั้งงบประมาณไว้  300,000 คงเหลือ  46,857.74 บาท ขอโอนลด       
45 ,000 บาท 
2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่ว หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรเทศบาลตำบลหาดกรวด  ตั้งงบประมาณไว้  250,000 บาท คงเหลือ  
51,700 บาท ขอโอนลด  51,000 บาท 
รวมโอนลด 1+2  96,000 บาท 



โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ลงหนองลี  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30เมตร 
งบประมาณ    96,000 บาท  โอนเพิ่ม  96,000 บาท 
 

ประธานสภา งบประมาณของสำนักปลัด โอนเพ่ิมไปกองช่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มัน
เล็กเกินไปไหมครับ ถ้าทำไปมันไม่ดีจะเสียงบประมาณหรือเปล่า ถ้าเพ่ิมขนาดท่อใหญ่กว่า 
0.30 เมตร งบประมาณก็จะเพ่ิมอีก เชิญผอ.กองช่าง 

นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุม สำหรับโครงการนี้ท่อขนาด 0.30 เมตร มันขึ้นกับปลายท่อด้วยครับต้น
คลองก็จะใหญ่พอปลายคลองมันเล็กมันก็เลยต้องใช้ท่อเล็กให้สมดุลกับคลอง และปริมาณ
น้ำจากคลองลอยปลายทางของหมู่ที่ 4 น้ำก็มาน้อยแล้วครับถ้งได้ท่อขนาด 0.30 เมตร ถ้า
ท่อใหญ่ทำการวางท่อการขุดพ้ืนที่ที่ดินของประชาชนก็ใหญ่มันก็ยิ่งขุดมากขึ้น ปริมาณ
การขุดดินมันก็จะไปกระทบกับเจ้าของที่ดิน หลักๆ ปลายทางมันเล็กลงครับ 

ประธานสภา ได้สอบถามว่าได้เคลียกับชาวบ้านหรือยังเกี่ยวกับการวางท่อในครั้งนี้ 
นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุม ผู้ใหญ่ติ๊กผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เครียเรียบร้อยแล้วครับ 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายต่อที่ประชุมได้ครับ 

- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 

  กองช่าง 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการติดตั้งป้ายกำหนดตำบล ขนาดป้าย 0.75 x 
2.40เมตร จำนวน 12 ป้ายพร้อมติดตั้ง  ขอโอนลดงบประมาณ 80,000 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการติดตั้งป้ายกำหนดตำบล ขนาดป้าย 0.75x2.40เมตร จำนวน 12 ป้ายพร้อม
ติดต้ัง  ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 80,000 บาท 

ประธานสภา การจัดทำโครงการติดตั้งป้ายกำหนดตำบลซึ่งเดิมตั้งอยู่ในงานไฟฟ้าและถนน งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จะขออนุมัติโอนเพ่ิม
ตั้งรายการใหม่ เป็นงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียด
เหมือนเดิม งบประมาณ 80,000 บาท สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมตามที่สภาได้มีมติเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณในโครงการ 
 1 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถเก็บขยะหลักเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ 

80,000 บาท 
 2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงหนองรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

งบประมาณ 96,000 บาท 
 3 โครงการติดตั้งป้ายกำหนดตำบลขนาดป้าย 0.75x2.40 เมตร จำนวน 12 ป้าย 

งบประมาณ 80,000 บาท 



 ให้สภาพิจารณาเพ่ิมเติมการกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันอีก 3 โครงการที่สภามีมติเห็นในการโอนเงิน
งบประมาณ 

ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุเทพ กล่าวต่อที่ประชุมขอนำเรียนปรึกษาพอดีมีชาวบ้านหมู่ที่ 6 และผู้ใช้เส้นทางสัญจรเส้น

ลงไปกลางที่ยา เขตติดต่อหัวด่านไม่มีไฟแสงสว่างจะไปไร่ก็ไม่สะดวกผมก็ขอปรึกษาว่า
ทางเทศบาลมีงบประมาณในการดำเนินการติดโคมไฟเป็นไฟฟ้าสาธารณครับ ก็
ประมาณ 10 โคม สายไฟก็จะเยอะนิดนึงประมาณ 10 ม้วน ระยะทางเป็นกิโลทาง
เทศบาลพอจะมีงบประมาณหรือเปล่าครับ ถ้ามีผมจะให้ลูกน้องผมทำ 

นายธวัชชัย ขอนำเรียนท่านสท.สุเทพทำไมท่าไม่เอาเข้าเทศบัญญัติเพ่ือตั้งงบประมาณแต่ก็จะช้า
นิดนึง ทางกองช่างมีโคม มีหลอดไฟ แต่สายไฟทางกองช่างไม่มีครับ 

นายสุเทพ ถ้ากองช่างมีผมขอ 10 ชุดได้ไหมครับสำหรับสายไฟผมเป็นผู้รับผิดชอบเองครับ เพ่ือ
บริการพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 6 และผู้ใช้เส้นทางนี้ 

นายธวัชชัย ถ้าท่านสท.สุเทพจะขอ 10 ชุด ผมต้องขอนำเรียนท่านปลัดท่านนายกก่อนว่าจะให้ได้
หรือเปล่าแต่ไมน่่ามีปัญหาเพราะจะได้ประหยัดงบประมาณเทศบาลครับ 

นางพรฉวี โรคโควิดเป็นโรคอุบัติใหม่เราต้องฟังทางวิชาการบ้างด้านสาธารณสุขด้วย ทราบข่าว
เมื่อเช้าเขต รพ.สต.หาดกรวดฉีดวัคซีนแล้วควบคุมได้ 66% ของรพ.สต.บ้านท่าไม่แน่ใจ
ว่าเท่าไรส่วนใหญ่การควบคุมจากกลุ่มประชากรที่กลุ่มเป้าหมาย 608 คืออายุ 60 ปีขึ้น
ไป สำหรับ 8 คือ โรคประจำตัว 7 โรคกับหญิงตั้งครรภ์ถ้าเราฉีดครบ 608 70% โอกาส
ที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะมากขึ้น ส่งผลต่อศูนย์ LQ ของเราสูงสุด 85 ราย ตอนนี้เหลือ 
3 ราย วันนี้ไป Swab Day 13 1 ราย ก็เหลือ 2 ราย ซึ่งจะออก 4 ตุลาคม 1 ราย 8 
ตุลาคม 1 ราย เพราะฉะนั้น 2 คน พวกเราเข้าเวรเช้า 4 คน เวรบ่าย 4 คน กลางคืน 4 
คน 12 คนต้องไปเฝ้าคน 2 คนก็กำลังปรึกษาหารือกันท่านปลัด ผอ.รพสต.ทั้ง 2 แห่ง
วันนี่นัดบ่าย 2 โมง ก็จะพูดคุยเฉพาะกลุ่ม ปลัด ผอ.คลัง และผอ.รพสต. ทั้ง 2 แห่ง ว่า
เราจะหาแนวทางอย่างไร แนวทางท่ี 1 ปิดศูนย์ไปเลย ถ้ามันมีคัตเตอร์ใหม่เราจะทำ
อย่างไร แนวทางที่ 2 ปิดๆเปิดๆ ถ้า 1-2 คน เราอาจจะไปประเมินที่บ้านพออยู่ได้หรือ
เปล่า ถ้ามีจำนวนมากเราก็เปิดศูนย์ชั่วคราวเป็นรายๆไป 

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมการฉีดวัคซีนเป็นงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสาธารณสุข ในพ้ืนที่
เราก็เป็น รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง ของเราก็เป็นสถานที่มันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ประมาณ 2 
หมื่นกว่าบาทที่จ่ายไปแล้ว หลักๆก็จะมีข้าวอุปกรณ์ต่างๆที่เราซื้อเพ่ิมในวันนั้น ค่าน้ำ
ดื่มเบิกไม่ได้และมีกำหนดจะฉีวัคซีนอีก 2 วัน คือ 18 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม ก็จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาอีกยังสรุปยอดท่ีชัดเจนยังไม่ได้บางรายการยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย
เช่น หมู่ที่ 6 ยืมเต้นท์ไม่ทราบว่าเขาคิดเงินหรือเปล่า ระเบียบของกองทุนถ้ายืมมาต้อง
มีระเบียบค่าบำรุงหมู่ที่ 2 เอามา 6 หลัง ได้พูดคุยกับประธานกองทุนแล้วเขาไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพราะมาใช้งานส่วนรวม ส่วนหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่เอาเก้าอ้ี เต้นท์ ผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบ
ว่าจะเอาเท่าไร เก้าอ้ีคิดตัวละ 2 บาท ผู้ใหญ่บอกว่าแล้วแต่จะให้ เราก็เลยให้ไป 1,300 
บาท และเต้นท์จากเทศบาลวังกะพ้ี 5 หลัง ราชการด้วยกันก็คงไม่ต้องจ่าย เก้าอ้ี 450 
ตัว วันนั้นใช้เก้าอ้ีไปพันกว่าตัวยังไม่พอ คนที่รับบัตรคิด 1,429 คิว อีกปัญหาในเรื่อง



ของสถานทีเ่รามองว่าสถานที่ของเราไม่พร้อมแต่ทางสาธารณสุขอำเภอและรอง
สาธารณสุขของจังหวัดเขาก็โอเครสำหรับสถานที่ ตามที่ได้ประสานการฉีดเข้า 700 
บ่าย 700 ถ้ามาตามนัดก็จะไม่อะไรมาก มากันเยอะมากมาที่เดียว 1,400 คน และจะ
ฉีดเข็ม 2 อีก ในวันที่ 18 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม 

นายพะเยาว์ สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณลูกรังตอนนั้นได้ข่าวว่ามีแสนกว่าบาท ตอนนั้นเราไป
สำรวจช่วงฤดูแล้ง ตอนนี้ฝนแล้ว 

นางพรฉวี ขอแจ้งเกี่ยวกับการเก็บขยะของหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จะขอเปลี่ยนคือปกติเก็บวันพุธ หมู่
ที่ 5,6 เที่ยวที่ 2 ไม่เต็มเราก็เลยเสียดายงบประมาณค่าน้ำมันของแบ่งแบบนี้นะคะ 

  วันพุธเก็บถนนด้านใน วันพฤหัสของหมู่ที่ 7,8,9 จะน้อยปริมาณขยะไม่เต็มรถ
เราก็เลยจะเก็บถนนสายนอกตั้งแต่ทางเข้าอนามัยไปจนถึงติดอำเภอตรอนเลยเก็บวัน
พฤหัสและซอยวัดเนินโพธิ์ 2 ข้างทางเก็บก็ประหยัดเที่ยววิ่งไปอีก 1 เที่ยว ครัวเรือนไม่
คัดแยกขยะแล้ว 

นางสยุมพร อีก 4 วันก็จะสิ้นปีงบประมาณมียอดรายรับ ณ วันนี้นำเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนพอ
สิ้นปีเราก็จะสรุปทั้งรับ – จ่าย แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และติดที่หน้าเทศบาลถ้าสมาชิกมี
ความประสงค์จะให้ส่งให้ทราบได้แต่ต้องรอปิดงบก่อน เราตั้งประมาณการไว้ 
57,570,000 บาท รายรับมา 55,730,000 บาท ก็ยังขาดประมาณอยู่ 1,800,000 บาท 
ก็ต้องลุ้นว่าอีก 4 วัน จะมีรายรับมาอีกหรือไม่ถ้าเข้ามาอีก 1,800,000 บาทก็จะเท่ากับ
ที่เราประมาณการไว้ ต้องลุ้นอีกตัวคือรายได้จากเงินรายได้ที่ได้รับมาจนถึงปัจจุบันได้
ประมาณ 23 ล้าน มันจะเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร
คือตามระเบียบของว่าด้วยการตั้งค่าตอบแทนเขาจะแบ่งตามเหรดได้ท่ีได้รับในปีที่ผ่าน
มาไม่รวมเงินอุดหนุนไม่รวมเงินสะสมแบ่งที่ 25 ล้าน ตอนนี้เราได้ 23 ล้านถ้าหากเราไม่
ถึง 25 ล้าน ปีนี้ก็ต้องปรับลดค่าตอบแทนตามระเบียบขาดอีก 1,400,000 บาท ก็จะได้ 
25 ล้านบาท ลุ้นว่ารัฐบาลจะโอนเงินรายได้ที่โอนให้เราภายใน 4 วันนี้ นำเรียนสภาไว้
เบื้องต้นหรือทางสมาคมจะไปต่อรองรายได้ที่มันหายไปส่วนหนึ่งคือรายได้ภาษีโรงเรือน 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ช่วสง 2 ปี รัฐบาลลดภาษีตัวนี้ลง 90% ให้เราจัดเก็บ 10% 
เพราะฉะนั้นเงินรายได้เรหายไป 90% จริง 90% เราได้เป็นล้านแต่พอให้เราเก็บ 10% 
ก็คือแสน รายได้ตัวนี้มันหายไป ฐานในการคำนวณค่าตอบแทนก็หายไป คงจะเป็นทุก
อปท. เพราะรัฐบาลประกาศลดภาษี 2 ปีแล้ว เนื่องจากช่วยในเรื่องโควิดสำหรับ
รายจ่าย 57,570,000 บาท ที่เราตั้งจ่ายไว้เราจ่ายไปแล้ว 46 ล้าน คิดเป็น 81% แต่ยัง
มีรายจ่ายที่ก่อหนี้แล้วแต่ต้องจ่ายภายใน 4 วันนี้ และรายจ่ายที่ขอกันเงินไว้อีกล้านกว่า
บาท รายจ่ายต่างๆต้องรอให้สิ้นปีงบประมาณถึงจะเคลียได้ว่ารายจ่าย เบื้องต้นเรามี
รายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอน อีกเรื่อง เรื่องของการจัดเก็บค่าน้ำประปา รายได้ค่า
น้ำประปาตั้งแต่มกราคม – สิงหาคม เรามีรายได้ 1,700,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตลอดทั้งปีมีรายได้เกิน 1,800,000 บาท ต้องจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นเทศบาล
จึงจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในค่าน้ำต้องมี Vat7% เข้าไปด้วยประชาชนต้อง
มีภาระภาษีในเรื่องของภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ประมาณต้นเดือนทางคลังจะไปติดต่อสรรพ
กรดำเนินการขอจดค่าน้ำ 7% ก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคม 2564 นำเรียนให้ทราบเบื้องต้น 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ใช่รายได้ของเทศบาลนะคะ เป็นรายได้ของรัฐบาล 100 บาท เราเก็บ
ให้รัฐบาล 7 บาท พอสิ้นเดือนเราเอาเงิน 7 บาท ไปส่งที่สรรพกร แล้วสรรพกรก็จะ
จัดสรรมาให้เราที่หลังตามกฎหมายกำหนด 

 
 
 



    
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกไม่ หัวหน้าส่วนมีอีกไหมครับ 

- ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้ง จึงขอเลิกการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 
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  ลงชื่อ             ปลิม  คล้ายปิ่น        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด   


